
17. Stjórnarfundur Arnardrangs hses 
20.9.2024  
 
Staðsetning: Fjarfundur á Teams. 
 
Fundur hófst klukkan 15:00. 
 
Fundinn sátu: Bragi Bjarnason, Anton Kári Halldórsson og Ása Valdís Árnadóttir. 
Frá Bergrisanum mættu Íris Ellertsdóttir og Bjarki R. Kristjánsson. 
 

1. Kosning formanns og varaformanns 
Stjórn skipti með sér verkum skv. samþykktum. Tillaga var lögð fram um að Bragi Bjarnason verði 
formaður stjórnar og Ása Valdís Árnadóttir verði varaformaður. 

Tillagan er samþykkt samhljóða. 

 

2. Yfirfærsla verkefna frá Arnardrangi 
Rætt var um yfirfærslu verkefna frá Arnardrangi og lagði skrifstofustjóri fram tvær sviðsmyndir um 
samanburð á milli Arnardrangs og Brákar. 

Jafnframt voru aðrar mögulegar leiðir að eignarhaldi húsnæðis í málaflokki fatlaðra ræddar og 
skrifstofustjóra falið að taka saman minnisblað um málið. 

 

3. Aukaársfundur 
Ákveðið var að fresta umræðum til næsta stjórnarfundar. 

 

4. Önnur mál 
Engin önnur mál rædd. 

 

Fundi slitið klukkan 15:33. 



Undirritunarsíða

Anton Kári Halldórsson Ása Valdís Árnadóttir

Bragi Bjarnason


		anton@hvolsvollur.is
	2024-09-23T13:35:30+0000
	0245bdbb-3c9e-4639-96e0-0249a05568b4
	Samþykkt


		oddviti@gogg.is
	2024-09-23T16:05:12+0000
	0245bdbb-3c9e-4639-96e0-0249a05568b4
	Samþykkt


		bragi@arborg.is
	2024-09-23T16:42:44+0000
	0245bdbb-3c9e-4639-96e0-0249a05568b4
	Samþykkt




